



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยดำเนินการรับสมัครคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ (ในวันและเวลาราชการ) กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ และดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ จะทำสัญญาจ้างผู้สอบได้ลำดับที่ ๑ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ในเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. หากไม่มารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนดเวลา จะถือว่าสละสิทธิ์ในการจ้างครั้งนี้ ทั้งนี้ จะเรียกสำรองสิทธิ์ใดๆ มิได้ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ให้ถือว่าประกาศผลการคัดเลือกฉบับนี้เป็นหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการจ้างผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ โดยให้นำเอกสารเพื่อทำสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย (สาขาใดก็ได้ในจังหวัดกาญจนบุรี) จำนวน ๑ ฉบับ
๔. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติต่างไปจากที่กำหนดในประกาศรับสมัครคัดเลือก จะถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายนั้น เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และไม่อาจสั่งจ้างได้หรือหากได้รับการจ้างไปแล้ว จะถูกเพิกถอนการจ้างโดยจะเรียกสำรองสิทธิ์ใดๆ ในภายหลังไม่ได้ทั้งสิ้น

อนึ่ง การจัดทำสัญญาจ้าง จะดำเนินการจ้างเป็นรายเดือน และเมื่อครบกำหนดการจ้างจะมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง ในงบประมาณถัดไป ตามระเบียบของทางราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายอภิชัย ท่ามาน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

สอบได้ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๙	นางสาว ชมภูษ คุณมา	

